
Fundur í skólaráði miðvikudaginn 31. maí kl. 14:15 í Valsárskóla 

Mættir: Bryndís, María, Þóra, Fjóla, Ásdís, Dóra Sigga og Auður 

 

1. Vorskýrsla Valsárskóla 

María kynnir vorskýrslu Valsárskóla með áherslu á innra mati skólans. Óskar eftir að 

nefndarmenn komi með athugasemdir sjái þeir villur. Engar athugasemdir koma og skýrsla 

samþykkt.  

 

2. Ársskýrsla Álfaborgar 

Bryndís fer yfir ársskýrslu Álfaborgar. Skýrslan er að hennar sögn ekki mjög nákvæm þar sem 

hún tekur aðeins við störfum í janúar ´23 og hefur ekki allar upplýsingar. Bryndís óskar eftir 

athugasemdum. Beiðni kom um að upplýsingum um afmæli Álfaborgar yrði bætt við og 

hvaða gjafir voru gefnar. Eins að sagt væri frá útskriftarferð Krummanna og útskrift þeirra. 

Athugasemdir fengust um hvernig málsgreinar voru orðaðar, eins og: 

• Vinnu sérkennslustjóra - hver sér um alla matslista?  

• Þörf á að setja pressu á námsskránna fyrir næsta skólaár. 

Skýrslan samþykkt, með fyrirvara um að athugasemdir séu teknar til greina. 

 

3. Önnur mál 

María fer aðeins yfir starfssemi skólaráðs fyrir skólaárið 2023-2024. Fundirnir verða 3 á árinu.  

 

Hugmynd sem kom að fá útihúsgögn á svalirnar við unglingastofuna.  

Önnur hugmynd er að krakkarnir geri gestabækur fyrir ferminguna sína.  

 

Fundi slitið kl. 15:15 


